

**Kính gửi: Các cấp bộ Đoàn tỉnh Tây Ninh.**

Căn cứ Công văn số 1991-CV/BTGTTU ngày 13/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng thông tin tuyên truyền trước diễn biến tình hình an ninh trật tự hiện nay. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng tron cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đề nghị các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện cụ thể:

1. Thông tin nhanh cho đoàn viên, thanh niên bằng các hình thức tuyên truyền miệng, hệ thống phát thanh thanh niên, tuyên truyền lưu động, mạng nội bộ cơ quan đơn vị, bảng thông báo... nội dung dưới đây:

**" Chủ trương xây dựng các Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật đặc khu) là chủ trương lớn của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ, với mục tiêu là xây dựng thể chế đột phá, ưu đãi vượt trội, đủ sức cạnh tranh thu hút đầu tư với khu vực và quốc tế, tạo động lực phát triển cho các đặc khu, lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước, góp phần phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia.**

Nhưng do đây là Dự án Luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ; nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong Dự thảo Luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của Dự án Luật còn khác nhau.

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ đề nghị Quốc hội và đã được Quốc hội biểu quyết cho điều chỉnh thời gian thông qua Dự án Luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, hoàn thiện Dự thảo Luật, bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Đồng thời, trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của Dự thảo Luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.

Mặc dù vậy, nhưng do một số người dân chưa có đầy đủ thông tin, không hiểu đúng bản chất của sự việc, có sự ngộ nhận, hiểu lầm nên đã có những hành động phản đối quá khích và bị các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kích động, lôi kéo tập trung đông người đi tuần hành, biểu tình gây gây rối an ninh, trật tự. Ở một số địa phương, xảy ra những vụ việc đám đông quá khích, manh động gây



hậu quả, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng (như ở Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh), ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước tình hình trên, Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ ngành đã chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền, giải thích cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; vận động người dân không nghe theo sự xúi giục, kích động của phần tử xấu, không tham gia tuần hành, biểu tình, không có các hành vi quá khích, vi phạm pháp luật; tập trung làm rõ, bắt, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, sớm ổn định tình hình.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong hai ngày 11 và 12/6/2018 cũng đã xảy ra tình trạng một bộ phận công nhân làm việc tại một số công ty thuộc khu Công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu và Khu Công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu bị kẻ xấu kích động, lôi kéo tham gia ngừng việc tập thể, tụ tập trước cổng Khu Công nghiệp để phản đối nhưng ôn hòa, một số nhóm nhỏ bị lôi kéo đi tuần hành, nhưng đã được lãnh đạo của tỉnh, huyện và cán bộ các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương kịp thời phối hợp với các doanh nghiệp tuyên truyền, vận động công nhân trở lại làm việc, giải thích cho người dân hiểu rõ sự việc, không nghe, tin theo sự kích động, xúi giục, lôi kéo của kẻ xấu tham gia tuần hành, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật; ảnh hưởng đến cuộc sống và việc làm. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng đang tập trung điều tra làm rõ, phát hiện, bắt, xử lý nghiêm những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật, kích động, đe dọa, xúi giục công nhân đình công, biểu tình. Ở những nơi khác không xảy ra tình hình phức tạp”.

Tình hình tại khu Công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu và Khu Công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu tạm thời đã được ổn định, nhưng có thể còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

2. Đề nghị thống nhất từ ngữ trong thông tin, tuyên truyền (ngắn gọn) cho chuẩn xác như sau:

“Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua Dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện”.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định về thời hạn sử dụng đất áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm”.

Khi có thông tin, nội dung mới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ có thông báo tiếp theo. Đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, các tầng lớp thanh niên và quần chúng nhân dân.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- BTGTU (báo cáo);
- Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc(t.h);
- Các cơ sở Đoàn (t/h)
- Lưu VT.

*Quang*

TM.BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN



**Trần Lê Duy**